



ที่ ELCID-ADB-005/2567

วันที่ 19 กันยายน 2567

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด (“ADBS”) ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADBS ดังนี้

1.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ADBS จำนวน 595,098,040 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 645,098,040 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 59,509,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งออกเป็น

(ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 58,864,706 หุ้น และ

(ข) หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 645,098 หุ้น โดยหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 5 เสียง

1.2 อนุมัติสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนใน ADBS โดยที่บริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเฉพาะหุ้นสามัญ จำนวน 27,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 279,000,000 บาท และผู้ลงทุนจะจองซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 30,964,706 หุ้น และจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 645,098 หุ้น คิดเป็นมูลค่าระหว่าง 333,694,691 - 374,494,691 บาท (“การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS”)

โดยที่ AICA Asia Pacific Holding Pte. Ltd. (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นทั้งหมดโดย AICA KOGYO CO., LTD. (ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว) เสนอลงทุนใน ADBS ผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS โดยผู้ลงทุนมีกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันการเติบโตธุรกิจเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชีย ผู้ลงทุนได้ขยายธุรกิจกาวและเรซินอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ มีโรงงานครอบคลุม 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเครือข่ายการขายที่มั่นคงและแข็งแกร่งในตลาดค้าปลีก โดยสินค้ากลุ่มยานาแวนเป็นสินค้าใหม่ที่ช่วยเติมเต็มสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนมีอยู่ รวมถึงสินค้ากาวแบบใช้ตัวทำละลาย (Solvent-based adhesive) ที่ ADBS มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงในประเทศไทย

การร่วมทุนกันระหว่าง ADBS และผู้ลงทุนจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตผ่านการร่วมมือกับคู่ค้าที่มีศักยภาพสามารถขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มสัดส่วนการผลิตเพื่อได้รับประโยชน์จากขนาด การแบ่งปันเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งและความหลากหลายของแบรนด์ ทำให้ตำแหน่งทางการตลาดในตลาดค้าปลีกของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และขยายส่วนแบ่งการตลาดของกาวให้มากขึ้น

ภายหลังการสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ จะมีสิทธิออกเสียงใน ADBS ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งส่งผลให้ ADBS สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ยังคงเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

1.3 อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ใช้ในการผลิตและจำหน่ายกาวและยานาแวน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัจจุบัน ทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ ให้เช่าแก่



ADBS หรือให้ ADBS ใช้ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถั่วและยาแนว (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย”) ให้แก่ ADBS โดยราคาทรัพย์สินที่จะซื้อขาย จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 279,000,000 บาท (“การจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS”) เพื่อให้ ADBS จะสามารถดำเนินงานได้โดยอิสระและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการเข้าร่วมลงทุนของผู้ลงทุนและเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสำหรับการผลิตถั่วและยาแนวออกจากบริษัทฯ อย่างชัดเจน

การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS และการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ**”

อนึ่ง ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน ใดๆ ก็ดี ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อคำนวณขนาดของธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ศ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 45.06 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของ บริษัทฯ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1.4 อนุมัติการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)



2. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้:
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 - วาระที่ 2 พิจารณานุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด
 - วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และมีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายหวัง วนาไพรสนต์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาวและยาแนว ให้กับบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด (“ADBS”) ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADBS โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาวและยาแนว ผ่าน ADBS โดย ADBS ได้เช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการผลิตกาวและยาแนวจากบริษัทฯ ต่อมาเป็นผู้ลงทุน คือ AICA Asia Pacific Holding Pte. Ltd. (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นทั้งหมดโดย AICA KOGYO CO., LTD. (ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว) เสนอลงทุนใน ADBS ผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS โดยผู้ลงทุนมีกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันการเติบโตธุรกิจเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชีย ผู้ลงทุนได้ขยายธุรกิจกาวและเรซินอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ มีโรงงานครอบคลุม 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเครือข่ายการขายที่มั่นคงและแข็งแกร่งในตลาดค้าปลีก โดยสินค้ากลุ่มยาแนวเป็นสินค้าใหม่ที่ช่วยเติมเต็มสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนมีอยู่ รวมถึงสินค้ากาวแบบใช้ตัวทำละลาย (Solvent-based adhesive) ที่ ADBS มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงในประเทศไทย

การร่วมทุนกันระหว่าง ADBS และผู้ลงทุนจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตผ่านการร่วมมือกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มสัดส่วนการผลิตเพื่อได้รับประโยชน์จากขนาด การแบ่งปันเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งและความหลากหลายของแบรนด์ ทำให้ตำแหน่งทางการตลาดในตลาดค้าปลีกของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและขยายส่วนแบ่งการตลาดของกาวให้มากขึ้น

ในการนี้ บริษัทฯ จะสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนใน ADBS และผู้ลงทุนจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่บริษัทฯ สละสิทธิจองซื้อดังกล่าว (“การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS”)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS บริษัทฯ จะมีสิทธิออกเสียงใน ADBS ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งส่งผลให้ ADBS สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ยังคงเป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯ และผู้ลงทุนจะมีสิทธิออกเสียงใน ADBS คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ADBS

นอกจากนี้ เพื่อให้ ADBS จะสามารถดำเนินงานได้โดยอิสระและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการเข้าร่วมลงทุนของผู้ลงทุน และเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสำหรับการผลิตกาวและยาแนวออกจากบริษัทฯ อย่างชัดเจน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ใช้ในการผลิตและจำหน่ายกาวและยาแนว (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 4.2) (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย”) ให้แก่ ADBS โดยราคาทรัพย์สินที่จะซื้อขาย จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 279,000,000 บาท (“การจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS”)

การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS และการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ**”

อนึ่ง ธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน ใดๆ ก็ตาม ธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อคำนวณขนาดของธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศการได้มาหรือ**



จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ”) ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 45.06 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน/เดือน/ปีที่ทำรายการ

ภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 ในวันที่ 19 กันยายน 2567 ADBS จะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนกับผู้ลงทุน และจะเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินกับ ADBS ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 และเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินเป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

2.1 การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	: ADBS
ผู้ลงทุน	: AICA Asia Pacific Holding Pte. Ltd.
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	: ผู้ลงทุนไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ADBS แต่อย่างใด
เว็บไซต์ของผู้ลงทุน	: www.aica-ap.com

2.2 การจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS

ผู้จะขาย	: บริษัทฯ
ผู้จะซื้อ	: ADBS
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	: ADBS เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADBS ¹

¹ ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ADBS และการสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS บริษัทฯ จะมีสิทธิออกเสียงใน ADBS ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งส่งผลให้ ADBS สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ยังคงเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ



3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS

ADBS จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 595,098,040 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 645,098,040 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 59,509,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งออกเป็น

(ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 58,864,706 หุ้น และ

(ข) หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน 645,098 หุ้น โดยหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 5 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนใน ADBS โดยที่บริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเฉพาะหุ้นสามัญ จำนวน 27,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 279,000,000 บาท และผู้ลงทุนจะจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 30,964,706 หุ้น และจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 645,098 หุ้น คิดเป็นมูลค่าระหว่าง 333,694,691 – 374,494,691 บาท (ราคาจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนสุดท้ายจะมีการปรับปรุงภายหลังที่งบการเงินของ ADBS สิ้นงวดไตรมาส 3 จัดทำแล้วเสร็จ)

ภายหลังการสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ จะมีสิทธิออกเสียงใน ADBS ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งส่งผลให้ ADBS สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ยังคงเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงใน ADBS มีดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเพิ่มทุน		ภายหลังการเพิ่มทุน			
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สิทธิออกเสียง (เสียง)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)	สิทธิออกเสียง (เสียง)	ร้อยละ (%)
บริษัทฯ - หุ้นสามัญ	4,999,989	4,999,989	32,900,000	51.00	32,900,000	49
บุคคลธรรมดาจำนวน 3 ราย	10	10	-	-	-	-
ผู้ลงทุน - หุ้นสามัญ	1	1	30,964,706	48.00	30,964,706	46.15
ผู้ลงทุน - หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	645,098	1.00	3,225,490	4.85

ในการนี้ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ADBS จะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับผู้ลงทุน โดยการสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS จะเกิดขึ้นภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า ADBS จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และผู้ลงทุนและบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ ADBS ภายในเดือนธันวาคม 2567

ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญภายใต้ร่างสัญญาจองซื้อหุ้นกับผู้ลงทุน มีดังนี้

- คู่สัญญา** : (ก) ADBS (ในฐานะผู้ออกหุ้นเพิ่มทุน)
(ข) ผู้ลงทุน (ในฐานะผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน)
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** : (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินกับ ADBS เพื่อจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาวและยาแนว
- (3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน ฐานะทางการเงินของ ADBS



3.2 การจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS

บริษัทฯ จะจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาวและยาแนว ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 4.2) ให้แก่ ADBS โดยราคาที่จะซื้อขายจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 279,000,000 บาท

ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญภายใต้ร่างสัญญาจะซื้อขายทรัพย์สิน มีดังนี้

- คู่สัญญา** : (ก) บริษัทฯ (ในฐานะผู้จะขาย)
(ข) ADBS (ในฐานะผู้จะซื้อ)
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** : (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
- (2) ความสำเร็จของการจองซื้อหุ้นของผู้ลงทุนตามสัญญาจองซื้อหุ้นกับผู้ลงทุน บริษัทฯ
- (3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินที่จะซื้อขาย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1 การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS

บริษัทฯ จะจำหน่ายไปซึ่งสิทธิออกเสียงใน ADBS จากการสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS โดยที่สิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ใน ADBS ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 49.00 ซึ่งส่งผลให้ ADBS สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่ยังคงเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ADBS ดังนี้

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายกาว ยาแนว สีนํ้ากาวและยาแนวในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก (DIY) สำหรับใช้ในครัวเรือน
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	: ประเทศไทย
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0115565033551
ทุนจดทะเบียน (ณ วันที่ 19 กันยายน 2567)	: 50,000,000 บาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 252 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรงษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 19 กันยายน 2567)	: 1. นายหวัง วณาไพโรสมนต์ กรรมการ 2. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ 3. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ 4. นายเหวย ไค หวัง กรรมการ 5. นายกัง ชู หลิว กรรมการ
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 19 กันยายน 2567)	: 1. บริษัทฯ 99.9998% 2. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล 0.00008% 3. นายหวัง วณาไพโรสมนต์ 0.00006% 4. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน 0.00006%



4.2 การจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS

บริษัทฯ จะจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาวและยาแนว ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัจจุบัน ทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ ให้เช่าแก่ ADBS หรือให้ ADBS ใช้ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาวและยาแนว โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจำหน่ายให้กับ ADBS ถูกจำนองเป็นประกันตามสัญญาสินเชื่อที่บริษัทฯ มีอยู่กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการปลดจำนองกับธนาคารและจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับ ADBS โดยไม่มีภาระผูกพันก่อนการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ ADBS

ทั้งนี้ รายละเอียดทรัพย์สินที่จะซื้อขายฯ มีดังนี้

- 1) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงงานกาวและผลิตภัณฑ์ DIY เลขที่ 252 หมู่ที่ 4 ซอย 3C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในราคาที่จะซื้อขาย จำนวน 132,000,000 บาท ประกอบด้วย

1.1 ที่ดิน จำนวน 2 โฉนด					
ลำดับ	โฉนดที่ดิน เลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่	สถานที่ตั้ง
1.	8781	92	676	8 ไร่ 45 ตารางวา	ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ
2.	45360	93	2335	1 งาน 5.2 ตารางวา	ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้					
1.	อาคารโรงงานและสำนักงาน 3 ชั้น				
2.	อาคารโกดัง 2 ชั้น				
3.	อาคารโรงงาน 2 ชั้น				
4.	อาคารโกดังและสำนักงานชั้นเดียว				
5.	อาคารซ่อมบำรุง 3 ชั้น				
6.	อาคารซ่อมบำรุงชั้นเดียว				
7.	อาคารป้อมยาม				
8.	อาคารโรงงานและคลังสินค้า				
9.	อาคารจอดรถ				
10.	ลานคอนกรีต				
11.	รั้วกำแพง				

- 2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงงานยาแนว เลขที่ 816 หมู่ที่ 7 โครงการบางปูแพคทอรีแลนด์ ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในราคาที่จะซื้อขาย จำนวน 134,000,000 บาท ประกอบด้วย



2.1 ที่ดิน จำนวน 2 โฉนด					
ลำดับ	โฉนดที่ดิน เลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่	สถานที่ตั้ง
1.	317476	222	4610	2 ไร่ 3 งาน 61.8 ตารางวา	ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2.	317477	214	4611	2 ไร่ 1 งาน 56.5 ตารางวา	ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2.2 สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้	
1.	อาคารโรงงานและสำนักงาน 3 ชั้น
2.	อาคารคลังสินค้า
3.	โรงอาหาร
4.	ลานคอนกรีต
5.	รั้วกำแพง

- อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและจำหน่ายกาวและยาแนว ในราคาที่จะซื้อขาย จำนวน 13,000,000 บาท
- เครื่องมือการค้ำ จำนวน 52 เครื่องหมาย

ทั้งนี้ ภายหลังจากกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะยังคงประกอบธุรกิจหลักเดิม ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขึ้นต้น และดำเนินธุรกิจผลิตกาวและยาแนว ผ่าน ADBS ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระราคา

5.1 การสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS

บริษัทฯ ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ จากการสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS

5.2 การจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS

การจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS จะมีราคาที่จะซื้อขายทรัพย์สินทั้งหมดจำนวน 279,000,000 บาท (โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมที่บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว) โดยที่สัญญาจะซื้อขายทรัพย์สินมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระราคา ดังนี้

1) เงื่อนไขการชำระราคา

ADBС ตกลงชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินทั้งหมดจำนวน 279,000,000 บาท โดยชำระครั้งเดียวทั้งจำนวน ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคม 2567

2) ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์และภาระภาษี

บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปและการคำนวณขนาดรายการ

เมื่อคำนวณขนาดของธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 45.06 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง 6



เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) จะมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 45.06 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$(NTA \text{ ของ ADBS} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}) \times 100$ NTA ของบริษัทฯ หมายเหตุ: ค่ารวมเฉพาะกรณีการสละสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน	$= (2.4 \text{ ล้านบาท} \times 51\%)$ 539.4 ล้านบาท $= 0.2\%$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง)	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ และ ADBS มีผลการดำเนินงานขาดทุน	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{จำนวนหนี้ที่ ADBS มีต่อบริษัทฯ}^{/1} + \text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากธุรกรรมกรณจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้} \times 100$ มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ^{/2}	$= (352.4 \text{ ล้านบาท} + 279 \text{ ล้านบาท}) \times 100$ 1,401.1 ล้านบาท $= 45.06\%$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระราคาหุ้น	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	-

หมายเหตุ:^{/1} เนื่องจากบริษัทฯ สละสิทธิการเพิ่มทุนใน ADBS บางส่วนซึ่งทำให้ ADBS สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องนับรวมมูลค่าเงินกู้ยืมที่ ADBS คงค้างต่อบริษัทฯ ด้วย

หมายเหตุ:^{/2} สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ จากการสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ADBS

สำหรับกรณีการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน คือ ราคาที่จะซื้อขาย ซึ่งเป็นการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินและสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของทรัพย์สินที่จะซื้อขาย

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- 1) ผู้ลงทุนมีกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันการเติบโตธุรกิจเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชีย ผู้ลงทุนได้ขยายธุรกิจกาวและเรซินอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ มีโรงงานครอบคลุม 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีเครือข่ายการขายที่มั่นคงและแข็งแกร่งในตลาดค้าปลีก โดยสินค้ากลุ่มยาแนวเป็นสินค้าใหม่ที่ช่วยเติมเต็มสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนมีอยู่ รวมถึงสินค้ากาวแบบใช้ตัวทำละลาย (Solvent-based adhesive) ที่ ADBS มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงในประเทศไทย การร่วมทุนกันระหว่าง ADBS และผู้ลงทุนจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตผ่านการร่วมมือกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มสัดส่วนการผลิตเพื่อได้รับประโยชน์จากขนาด การแบ่งปันเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งและความหลากหลายของแบรนด์ ทำให้ตำแหน่งทางการตลาดในตลาดค้าปลีกของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และขยายส่วนแบ่งการตลาดของกาวให้มากขึ้น
- 2) ผู้ลงทุนจะช่วยเสริมสร้างฐานทุนของ ADBS ให้แข็งแกร่งขึ้น ทำให้ ADBS มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงทางการเงินได้



- 3) การจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีความยืดหยุ่นและแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้นเป็นหลัก

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ ADBS ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือชำระหนี้สถาบันการเงิน รวมถึงการขยายธุรกิจ ลงทุนหรือดำเนินการใดๆ ที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นรายการที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

11. ความเห็นของกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นขอคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

- ไม่มี -